

Sự tích cây nêu ngày Tết và phong vị tín ngưỡng Phật giáo

ISSN: 2734-9195 10:10 29/01/2025

"Sự tích cây nêu ngày Tết" không chỉ là một câu chuyện dân gian giải thích nguồn gốc của phong tục dựng cây nêu, mà còn chứa đựng những bài học sâu sắc về lòng tham và cách vượt qua nó dưới góc nhìn Phật giáo.

"*Sự tích cây nêu ngày Tết*" không chỉ là một câu chuyện dân gian giải thích nguồn gốc của phong tục dựng cây nêu, mà còn chứa đựng những bài học sâu sắc về lòng tham và cách vượt qua nó dưới góc nhìn Phật giáo.

Sự tích cây nêu ngày Tết

Theo truyền thuyết, từ xa xưa, quỷ dữ đã chiếm đoạt toàn bộ đất đai, buộc con người phải thuê đất của quỷ để trồng trọt và chịu nhiều áp bức. Thấy vậy, Phật đã giúp con người bằng cách "thương lượng" với quỷ, cho phép con người mượn một khoảnh đất nhỏ bằng bóng chiếc áo cà sa để trồng trọt.

Khi quỷ đồng ý, Phật hóa phép làm cho cây tre cao lên tận trời, khiến bóng áo cà sa phủ khắp mặt đất, giúp con người lấy lại đất đai từ tay quỷ. Từ đó, mỗi dịp Tết đến, người Việt dựng cây nêu trước nhà để xua đuổi tà ma, bảo vệ cuộc sống bình yên.



Sự tích cây nêu ngày tết (ảnh minh họa)

Lòng tham và bài học từ câu chuyện

Trong câu chuyện, lòng tham của quý đã dẫn đến việc chiếm đoạt toàn bộ đất đai, gây khổ đau cho con người. Đức Phật với lòng từ bi và trí tuệ, đã giúp con người lấy lại đất đai mà không cần sử dụng bạo lực, thể hiện sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác.

Phật giáo dạy rằng lòng tham là một trong ba độc tố gồm tham, sân, si, là nguồn gốc của mọi khổ đau. Lòng tham không chỉ giới hạn ở vật chất như tiền bạc, tài sản, mà còn bao gồm tham danh, tham sắc, tham lợi.

Khi lòng tham không được kiểm soát, nó sẽ dẫn đến những hành động sai trái, gây hại cho bản thân và người khác.

Theo giáo lý Phật giáo, mỗi người đều có khả năng tự chuyển hóa tâm thức, vượt qua những vọng tưởng và phiền não để đạt đến trạng thái tỉnh thức và an lạc. Việc dựng cây nêu trong dịp Tết không chỉ mang ý nghĩa xua đuổi tà ma bên ngoài, mà còn nhắc nhở chúng ta về việc tu dưỡng nội tâm, chiến thắng những "con quỷ" bên trong.

Phong tục dựng cây nêu không chỉ là một nghi lễ truyền thống, mà còn là biểu tượng cho sự nỗ lực tu tập, giữ gìn chính niệm và phát triển trí tuệ để đạt được sự giải thoát và hạnh phúc chân thật.

"*Sự tích cây nêu ngày Tết*" là một câu chuyện mang đậm triết lý nhân sinh, nhắc nhở con người về hậu quả của lòng tham và tầm quan trọng của việc tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tâm trí theo giáo lý Phật giáo. Việc duy trì phong tục dựng cây nêu không chỉ là bảo tồn văn hóa truyền thống, mà còn là dịp để mỗi người tự soi xét bản thân, sống thiện lành và góp phần xây dựng một xã hội an lạc.

Liên Tịch